



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๓๓๒๒

ที่ กค ๐๖๒๑/ว ๖

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  
เลขานุการกรม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ - ๑๐ และสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่

ตามที่กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตคุณธรรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง  
ของกรมสรรพสามิต โดยเพื่อให้ผู้บริหารพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตในการ  
ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว จึงขอส่งสำเนาประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย  
การไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของกรมสรรพสามิต มาเพื่อโปรดพิจารณา  
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

(นางสาวไพบรียา อาจเลิศ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน





ประกาศเจตนารมณ์  
นโยบายการไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกรมสรรพสามิต ข้าพเจ้าขอประกาศนโยบายการไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารทุกระดับในกรมสรรพสามิตว่า ผู้บริหารของกรมสรรพสามิตจะไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในลักษณะเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ และจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เสียหายหรือสูญหาย ใช้ทรัพย์สินโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม และปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ตามกรอบของกฎหมายและตามทำนองครองธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใสต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)  
อธิบดีกรมสรรพสามิต